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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ ำนวน   ๔   เรื่อง 
  ๑. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ส าหรับอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา    
  ๒. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด - 19 : การปรับตัวของแรงงาน
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพ่ือความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
  ๓. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง/เวชส าอาง ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม 
  ๔. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม   

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง คือ  
- ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๕  (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๖ 
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ของส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                   (ไม่มี)   

 (๓) กระทู้ถำม                (ไม่มี)    

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                  (ไม่มี)    

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                      (ไม่มี)    

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่       จ ำนวน   ๒   เรื่อง 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม  

ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของที่ประชุม เลขาธิการส านักงาน
ประกันสังคม (นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
   จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม 
(นายณรงค์ รัตนานุกูล) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการ
ได้พิจารณารายละเอียดรายงาน โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมทั้ งพิจารณาเชิง เปรียบเทียบข้อมูลกับปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังได้น าข้อมูลทางการเงิน
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเปรียบเทียบ แล้วมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้ (๑) กรณีหนี้เงินสมทบค้างรับ และลูกหนี้เช็คขัดข้อง ขอทราบนโยบายหรือแผนบริหารจัดการ
หรือติดตามหนี้ค้างรับส่วนนี้ และส านักงานประกันสังคมอาจพิจารณาศึกษาแนวทางการติดตาม
เร่งรัดหนี้สิน โดยใช้ระบบการจ้างบริษัทเร่งรัดหนี้สินด าเนินการให้ หรือจ าหน่ายหนี้สินให้กับ
บริษัทเร่งรัดหนี้สินภายนอก (๒) รายการในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานประกันสังคม 

 ๖.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนประกันสังคม ส ำนักงำน
ประกันสังคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔  
(ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓)   
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ในส่วนงบลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ,๓๗๙.๓๕ ล้านบาท ซึ่งต่างจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งมีจ านวนเพียง ๑๘๖.๔๔ ล้านบาท ส านักงานประกันสังคมได้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปลงทุนด้านใด 
(๓) ผลตอบแทนต่อการลงทุนของกองทุนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกองทุนสามารถบริหารจัดการกองทุน 
โดยสร้างอัตราผลตอบแทนในระดับสูงถึงร้อยละ ๔.๙๑ ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาว
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ร้อยละ ๔.๐๐ ส านักงานประกันสังคมควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น
ในประเด็นนี้ให้สังคมทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ประกันตนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและมั่นใจ
ในระบบการบริหารการจัดการและการน าเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน ว่าเป็นระบบการบริหาร
ที่มีมาตรฐาน มีการบริหารความเสี่ยง และเกิดผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ (๔) ขอทราบแนวทาง 
การติดตามและเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ถูกต้องครบถ้วน 
(๕) ค่าประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรที่เพ่ิมขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้ประกันตน
ที่เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว และ (๖) การด าเนินการโครงการ Healthy Thailand เพ่ือผู้ประกันตน 
ส านักงานประกันสังคมควรให้ความส าคัญโดยสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค - กรณีเจ็บป่วย เปรียบเทียบให้เห็นว่าการลงทุนภาครัฐเชิงป้องกันสุขภาพมีความคุ้มค่า
มากกว่าการที่ต้องดูแลรักษาผู้ประกันตนเมื่อเจ็บป่วยแล้ว  
   ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ 
สรุปได้ว่า (๑) ตามที่ภาครัฐได้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ซึ่งท าให้มีจ านวน
ผู้ประกันตนตามมาตรานี้เพิ่มขึ้น ซึ่งต่อมาได้ขาดส่งเงินสมทบท าให้กระทบกับรายรับของกองทุน 
ทางส านักงานประกันสังคมมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไร (๒) การบริหารเงินลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน มีผลก าไรเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นอกจากนั้นขาดทุน เป็นเพราะเหตุใด 
(๓) ขอทราบแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดในการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ 
หรือโรงพยาบาลคู่สัญญาของผู้ประกันตน และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ระหว่างผู้ถือบัตรประกันสังคมกับบัตรทอง และ (๔) ควรเปรียบเทียบงบประมาณที่กองทุนได้รับ
กับรายจ่ายของกองทุน ไว้ในรายงานงบการเงินด้วย 
   เลขาธิการส านักงานประกันสังคม (นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า  
(๑) การติดตามหนี้เงินสมทบค้างรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ตั้งเจ้าหน้าที่  
“ชุดเฉพาะกิจ” ให้ค าปรึกษาและออกช่วยหน่วยปฏิบัติเพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ และด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้ปัจจุบันมียอดหนี้ค้างไม่ถึง ๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ 
(๒) เรื่องเช็คขัดข้อง มีแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดี เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่ธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงิน (๓) งบลงทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เพ่ิมขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนเกี่ยวกับค่าพัฒนา/
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยส านักงานได้เร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคม
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เพ่ือให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น (๔) การติดตามให้สถานประกอบการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมให้ถูกต้องครบถ้วน ส านักงานก าหนดให้เจ้าหน้าที ่ต้องตรวจสอบจากรายงานข้อมูล
นายจ้างที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใหม่ทุกราย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกตรวจ
สถานประกอบการเพ่ือติดตามให้นายจ้างได้แจ้งขึ้นทะเบียน (๕) ค่าประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
มีทั้งผู้ประกันตนไทย และผู้ประกันตนต่างชาติ แต่สาเหตุที่จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทน จาก ๖๐๐ บาท เป็น ๘๐๐ บาท (๖) การสนับสนุนการด าเนินโครงการ Healthy Thailand 
ผู้ประกันตนจะเข้าถึงการบริการตามโครงการนี้เพิ่มขึ้น จะด าเนินการตรวจสุขภาพเชิงรุกในบางจังหวัด 
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเพื่อหวังผลให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ และให้มีการติดตามผลการตรวจ 
ทุก ๓ เดือน โดยงบประมาณที่คาดการณ์ไว้มีความเพียงพอต่อการรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีส าหรับผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว (๗) การแก้ไขปัญหาการขาดส่งเงินสมทบของกลุ่มผู้ประกันตน 
ตามมาตรา ๔๐ คณะกรรมการประกันสังคมได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตนกลุ่มนี้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากได้ข้อยุติแล้วจะเสนอต่อวุฒิสภาทราบต่อไป (๘) การบริหาร
เงินลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แล้วปรากฏผลว่าขาดทุน เป็นการขาดทุนในส่วนของ
ผลตอบแทน เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการขายหุ้นขาดทุนเพื่อน าเงินมาใช้จ่าย แต่ภาพรวมแล้ว
กองทุนไม่ขาดทุน (๙) การใช้บริการสาธารณสุข ได้เปิดให้ผู้ประกันตนจองสิทธิเข้ารักษาพยาบาลออนไลน์ 
เพ่ือลดความแออัดในการใช้บริการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ ทั้งนี้ ส านักงาน
ขอรับข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาไปปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงาน รวมทั้งการจัดท ารายงาน
ในปีงบประมาณถัดไป   

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีผู้แทนจากส านักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

 ๖.๒ รำยงำนของผู ้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเง ินส ำนักงำนศำลยุต ิธรรม  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕  
(ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)   
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ชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม (นายธีรศักดิ์  เงยวิจิตร) เป็นผู้น าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม   
   ต่อมาประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และการต ารวจ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาเห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การยุติธรรม (พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย) แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที ่ประชุม สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการมีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญแล้ว เห็นว่า รายงานการเงินของส านักงานศาลยุติธรรมแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ซึ่งหมายความว่าข้อมูลแสดงรายงานการเงินของส านักงานศาลยุติธรรมถูกต้องตามสมควร  
 ๒. กรณีมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ประมาณ ๑๘๐ กว่าล้านบาท 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ควรชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จ านวนเงินที่ เ พิ่มขึ้น  เ พื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ เ พิ่มขึ้น
ของส านักงานศาลยุติธรรมด้วย  

 ๓. กรณีมีรายการหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ประมาณ ๒๓๐ กว่าล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ประมาณกว่า ๑๐๐ กว่าล้านบาท ควรชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจ านวนหนี้สิน
ที่เพ่ิมขึ้นว่ามีสาเหตุอย่างไร และมีการบริหารจัดการอย่างไร  

 ๔. กรณีมียอดรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาท ควรชี้แจงเพิ่มเติม
เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ การบริหารจัดการ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องถึงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  

 ๕. ในรายงานมีการแสดงถึงค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล
การด าเนินงานทางการเงินค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ กล่าวคือ 
อาคารถาวรอายุการใช้งาน ๔๐ ปี อาคารชั่วคราว/โรงเรือนอายุการใช้งาน ๑๕ ปี ควรต้องชี้แจงเพ่ิมเติมว่า
อาคารถาวรคืออาคารประเภทใด และอาคารชั่วคราว/โรงเรือนคืออาคารประเภทใด และจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมอย่างไร 

 ๖. กรณีรายได้ค่าธรรมเนียมศาล รายได้ค่าปรับผู้ประกัน และรายได้ดอกเบี้ยอันเกิดจาก
เงินกลางนั้น กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส านักงานศาลยุติธรรมหักเงินค่าธรรมเนียมศาลในอัตรา
ร้อยละ ๕๐ ก่อนน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และหักเงินค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญาในอัตราร้อยละ ๕๐ 
ของเงินค่าปรับที่สามารถบังคับคดีได้ จึงควรชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับรายได้ดังกล่าว และการน าไปใช้
เป็นรายจ่ายประเภทใดบ้าง มีนโยบายในการบริหารจัดการเงินดังกล่าวอย่างไร  
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 ๗. กรณีหนี ้ส ินที ่อาจจะเกิดขึ ้น เนื ่องจากส านักงานศาลยุต ิธรรมถูกฟ้องคดี 
จ านวน ๒๕ คดี โดยคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และเชื่อมั่นว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมีนัยส าคัญก็ตาม จึงควรต้อง
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคดีที่ฟ้องนั้นเป็นกรณีพิพาทใดบ้าง  

 จากนั้น เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม (นายธีรศักดิ์  เงยวิจิตร) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่า ตามที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นและได้ตั้งข้อสังเกตมานั้น ส านักงานศาลยุติธรรมขอชี้แจง
รายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ประเด็นการจัดท ารายงานการเงินของส านักงานศาลยุติธรรมแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  เป็นการจัดท า
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และเป็น
การรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข 

 ๒. ประเด็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น  เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากคลัง 
เป็นเงินนอกงบประมาณ ยังไม่ได้ถอนเงินเพ่ือมาจ่ายเจ้าหนี้หรือคู่สัญญา ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
เกิดจากการที่ส านักงานศาลบันทึกรับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ไว้ ๔ กรณี คือ ๑) กรณีอาคารที่ท าการศาล 
บ้านพักข้าราชการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๒) กรณีการเพ่ิมขึ้นจากการซื้อครุภัณฑ์ในปี  ๒๕๖๕ 
๓) กรณีการเพิ่มขึ้นจากการต่อเติมอาคาร บ้านพักข้าราชการ หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับปรุงตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปที่ก าหนดว่าต้องบันทึกไว้ และ ๔) กรณี
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ 

 ๓. ประเด็นหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ที่ยังไม่มีการจ่ายเงิน 
และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น มาจากเงินรับฝากเงินกลางที่รับไว้ เพ่ือจ่ายคืนคู่ความเมื่อศาลสั่งให้ส่งคืน 

 ๔. ประเด็นยอดรวมค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้น
ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนผู้พิพากษาสมทบ หรือใช้ในกิจการการเร่งรัดพิจารณาคดี 
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ บ้านพัก วัสดุครุภัณฑ์ ให้แก่กรมธนารักษ์ 
รวมถึงจากสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากการต่อเติมอาคารในปี ๒๕๖๔ ท าให้ปี ๒๕๖๕ ต้องมีการบันทึก
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นด้วย  

 ๕. ประเด็นอาคารถาวรอายุการใช้งาน ๔๐ ปี หมายถึง อาคารที่ท าการของศาล 
และบ้านพักข้าราชการ ส่วนอาคารชั่วคราว/โรงเรือน อายุการใช้งาน ๑๕ ปี หมายถึง โรงเรือนชั่วคราว
หรือเต็นท์ 

 ๖. ประเด็นรายได้ค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส านักงานหักเงินไว้
ได้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ก่อนน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยเงินที่หักไว้ได้น ามาใช้เป็นงบด าเนินการ 
ร้อยละ ๑๐ และเป็นงบลงทุน ร้อยละ ๔๐ ส่วนรายได้ค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญา มีการหักเงินไว้
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ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าปรับที่สามารถบังคับคดีได้ โดยเงินที่หักไว้ได้น ามาใช้เป็นงบด าเนินการ 
ร้อยละ ๔๐ และเป็นงบลงทุน ร้อยละ ๑๐ ซึ ่งการบริหารจัดการเงินดังกล่าวมีการรายงานให้
กระทรวงการคลังทราบ ส่วนรายได้ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง น ามาใช้เป็นเงินส ารองจ่ายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น  

 ๗. ประเด็นการเปิดเผยหนี้สินที่จะเกิดขึ้นเป็นการเปิดเผยตามแบบหนังสือที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดไว้ จ านวนคดี ๒๕ คดี แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคดี คือ ๑) คดีระหว่างบริษัทเอกชนกับส านักงานศาล
เกี่ยวกับกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา และ ๒) คดีระหว่างข้าราชการกับส านักงานศาลเกี่ยวกับกรณี
การโยกย้ายบุคคล ซึ่งคดีทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและศาลปกครอง  

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ        จ ำนวน   ๑   เรื่อง 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก พหล  สง่าเนตร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

การพลังงาน แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

เลิกประชุม เวลำ ๑๐.๕๕ นำฬิกำ 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

 - ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 


